

สรุปสาระสำคัญของมาตรการ/กฎระเบียบ	
ชื่อเรื่อง	กฎระเบียบการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าอาหารนำเข้าผลิตภัณฑ์จากพืชของเวียดนาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท
ประเทศเจ้าของเรื่อง	เวียดนาม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สินค้าอาหารจากพืชที่นำเข้ามายังประเทศเวียดนาม ไม่รวมถึงกระบวนการกักกันพืช และมีข้อยกเว้นสินค้าที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ ได้แก่ อาหารเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในปริมาณที่ได้รับบริการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีนำเข้า อาหารที่อยู่ในถุงเมล็ดการทูต อาหารเพื่อการถ่ายลำผ่านแดน อาหารในคลังสินค้าทัณฑ์บน อาหารที่นำมาใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย และอาหารที่ใช้เป็นต้นแบบในการวิจัย การจัดแสดง หรือนิทรรศการ
ระยะเวลาของการบังคับใช้	5 พฤษภาคม 2558
สาระสำคัญ	<p>กฎระเบียบนี้กำหนดบุคคล/องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและจำหน่ายอาหารจากพืชที่นำเข้ามายังประเทศเวียดนามต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าอาหารนำเข้า โดยผู้นำเข้าจะต้องทำการลงทะเบียน ณ ด่านนำเข้า และมีขั้นตอนในการตรวจสอบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การตรวจสอบด้านเอกสาร จะตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน รวมถึงแหล่งกำเนิด ประวัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยอาหารของผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 2. การตรวจสอบทางกายภาพ จะตรวจสอบการบรรจุ การติดฉลากสินค้า และสัญญาณความผิดปกติที่อาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร 3. การสุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ มี 3 วิธีการ คือแบบปกติ แบบเข้มงวด และแบบผ่อนปรน 4. การจัดทำบันทึกการตรวจสอบและการสุ่มตัวอย่าง <p>โดยการออกหนังสือรับรองจะออกภายใน 1 วันทำการในกรณีที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผ่านการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบทางกายภาพ และสุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ - ผ่านการตรวจสอบทางกายภาพและการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้ว <p>นอกจากนี้กฎระเบียบฉบับนี้ยังกำหนดในเรื่องของมาตรการรับมือกับสินค้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดสำหรับสินค้านำเข้า สิทธิและความรับผิดชอบของเจ้าของสินค้านำเข้า</p>
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ	ทุกประเทศ
ผลกระทบ	ผู้ประกอบการไทยอาจส่งผลในระยะขั้นเตรียมการเพื่อการนำเข้าไปยังประเทศเวียดนาม โดยกฎระเบียบนี้กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยสินค้าอาหารจากพืชของประเทศผู้ส่งออกจะต้องดำเนินการส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนต่อหน่วยงาน National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department เพื่อพิจารณาอนุมัติและขอเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถส่งออกสินค้าอาหารจากพืชมายังประเทศเวียดนามก่อน

ผลกระทบ (ต่อ)	และในขั้นตอนต่อมาสินค้านั้นจะต้องผ่านการตรวจเอกสาร การตรวจสอบทางกายภาพ และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ ณ ท่าเรือหรือสถานที่รวบรวมสินค้าซึ่งมีความถี่ในการสุ่มตรวจไม่เกินร้อยละ 10 ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของสินค้า ซึ่งในขั้นตอนนี้แม้ว่าสินค้าจะผ่านการตรวจสอบจากประเทศไทยแล้ว แต่จะต้องผ่านการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งโดยประเทศเวียดนาม โดยหลังจากได้รับหนังสือรับรองการตรวจสอบแล้ว ผู้นำเข้าจึงสามารถดำเนินการด้านพิธีการทางศุลกากรต่อไปได้
การปฏิบัติให้สอดคล้อง	ศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก กฎระเบียบการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าอาหาร นำเข้าผลิตภัณฑ์จากพืชของเวียดนาม (Circular 12/2015/TT-BNNPTNT) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด <u>ห้องปฏิบัติการทดสอบที่รองรับ</u> <ol style="list-style-type: none">1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2. ห้องปฏิบัติการทดสอบ กรมวิชาการเกษตร3. ห้องปฏิบัติการทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์